



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เรื่อง กำหนดการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่ง  
คณะบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

เพื่อให้การสรรหาคณะบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๘๗๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศกำหนดการดำเนินการสรรหาคณะบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ดังนี้

กำหนดการสรรหาคณะบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

วันที่ / เดือน / พ.ศ.	กิจกรรม
๖ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕	- ประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ - ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ สามารถขอรับแบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มการเสนอชื่อ ได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี และสามารถ Download แบบฟอร์มการสมัครได้ที่ <a href="http://www.rmutsv.ac.th">http://www.rmutsv.ac.th</a>
๑๖ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (เว้นวันหยุดราชการ)	- ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ใช้แบบสมัครหรือแบบเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กำหนด - ผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ สามารถเสนอชื่อได้ไม่เกิน ๑ ชื่อ ต่อผู้เสนอ ๑ ราย โดยผู้ถูกเสนอชื่อ จะต้องให้ความยินยอมและมีคณาจารย์ประจำภายในคณะ เป็นผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ทั้งนี้ ผู้รับรองจะต้องไม่ซ้ำกัน - ให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ได้ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดยนำเอกสารหลักฐานใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับ จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งสำเนา ๕ ชุด และให้จัดส่งประวัติส่วนตัวความยาว ไม่เกิน ๒ หน้า กระดาษ เอกสารแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหน่วยงาน จำนวน ๓๕ ชุด และไฟล์ข้อมูลใส่แผ่น CD-ROM จำนวน ๑ แผ่น

วันที่ / เดือน / พ.ศ.	กิจกรรม
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕	<ul style="list-style-type: none"><li>- เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อรายงานตัวต่อเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา</li><li>- เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ และนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการหน่วยงาน ๑๐ นาที โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เริ่มพิจารณา กลั่นกรองผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ณ ห้องประชุมยางนา (ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา</li><li>- คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดทำบัญชีรายชื่อตามลำดับตัวอักษรพร้อมประมวลประวัติ ผลงาน ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย</li></ul>
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕	<ul style="list-style-type: none"><li>- สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยการลงคะแนนลับ</li></ul>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด กาญจนเจตน์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย